

Số: 1101 /KH-UBND

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 01 năm 2016

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
CÔNG VĂN ĐẾN
Số:.....192.....
Ngày: 19/1/2016

KẾ HOẠCH

Tổ chức triển khai “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016”

Thực hiện Thông báo số 23-TB/TU ngày 16/12/2015 về kết luận của Thường trực Thành ủy tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 2 (mở rộng) và Nghị quyết số 136/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VIII, kỳ họp thứ 12 về nhiệm vụ năm 2016; trong đó, có nội dung tiếp tục chọn năm 2016 là “Năm văn hóa, văn minh đô thị”; trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được trên từng lĩnh vực năm 2015 về thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của Thành ủy Đà Nẵng; UBND thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016”, xác định một số nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động sâu rộng nhằm nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân nhằm hướng tới thành phố văn hóa, văn minh đô thị.
2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp, phát huy vai trò vận động phong trào của các đoàn thể chính trị - xã hội.
3. Phát huy những kết quả đạt được và tập trung giải quyết, khắc phục những việc chưa làm được trong năm 2015. Triển khai các giải pháp hiệu quả nhằm mục tiêu xây dựng thành phố phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại.
4. Các nội dung nhiệm vụ trọng tâm phải được cụ thể hóa với những giải pháp, mô hình thiết thực, khả thi, hiệu quả trong quá trình thực hiện nhằm giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Tiếp tục triển khai chủ đề “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016” với các nhiệm vụ tại Kế hoạch 190/KH-UBND ngày 12/01/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng được hoàn thiện, bổ sung. Tập trung trọng tâm vào các nội dung sau:

A. Nhóm nhiệm vụ trọng tâm về quản lý đô thị

1. Về đảm bảo trật tự an toàn xã hội: Lực lượng Công an, Thanh tra chuyên ngành, Đội kiểm tra liên ngành 178 tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra và hậu kiểm các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ hoạt động ma túy, tệ nạn xã hội; xử lý quyết liệt các hành vi: cướp giật, trộm cắp, cờ bạc, hút chích ma túy, mại dâm, mê tín dị đoan, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ... Tăng cường công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự, quản lý cư trú, lưu

trú nhất là quản lý chặt chẽ người nước ngoài, các đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn, quản lý sau cai đối với các đối tượng nghiện ma túy.

2. Về trật tự an toàn giao thông: Các sở, ngành, địa phương tiếp tục công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về việc chấp hành luật lệ giao thông. Lực lượng Công an tăng cường tuần tra, kiểm tra và xử phạt nghiêm khắc đối với các hành vi: Đi không đúng làn đường, ngược chiều, vượt đèn đỏ, chở quá số người cho phép, chạy quá tốc độ quy định, không đội mũ bảo hiểm đúng tiêu chuẩn, lạng lách, đánh võng, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.... Xử lý nghiêm các trường hợp xe taxi, xe khách lạng lách, phóng nhanh, vượt ẩu, tranh giành khách; xe ben quá tải, quá khổ. Phấn đấu đạt mục tiêu “3 giảm” trên toàn địa bàn thành phố. Từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ của thành phố, tiến tới xóa bỏ các vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông; khắc phục những tồn tại trong công tác tổ chức giao thông.

3. Về trật tự mỹ quan đô thị: Tiếp tục sắp xếp trật tự vỉa hè; tuyên truyền vận động tiến tới xử lý nghiêm hành vi đậu, đỗ xe sai quy định. UBND các quận, huyện tập trung quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị; quản lý chặt chẽ việc cấp phép sử dụng vỉa hè, đặc biệt tại các tuyến đường có mật độ giao thông lớn; kiểm tra khu vực lối thoát hiểm tại các khu dân cư đảm bảo hoạt động theo đúng chức năng. Các cơ quan chức năng tiếp tục sắp xếp, thu gọn hệ thống cáp quang, dây điện..., đặc biệt tại các khu dân cư và các tuyến đường chính. Đẩy mạnh công tác phát triển mảng xanh trên vỉa hè và bờ tường cơ quan, công sở và các công trình cầu (trụ cầu, dải phân cách trên cầu, đường dẫn lên cầu, bờ tường cầu, lan can cầu) nhằm tăng thêm diện tích xanh, làm đẹp cảnh quan đường phố. Rà soát hiện trạng đất trống trên địa bàn, nghiên cứu cơ chế tạo điều kiện cho người dân kinh doanh các mặt hàng dễ tháo dỡ, các mặt hàng ngắn hạn nhằm giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị. Tuyên truyền, vận động các cơ sở dịch vụ mai táng và người dân về việc không rải vàng mã, muối gạo khi đưa tang trên các tuyến đường gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

4. Về vệ sinh môi trường: Tiếp tục cải tiến quy trình và thiết bị thu gom rác, bổ sung sắp xếp và thay thế các thùng rác công cộng. Yêu cầu 100% hộ gia đình ở mặt tiền đường cam kết không xả rác, không đưa rác ra đường phố trước và sau giờ thu gom rác. Đảm bảo không để rác thải tồn đọng trong khu dân cư và trên đường phố. Thực hiện có hiệu quả Đề án “Thu gom rác thải theo giờ”, Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp”. Triển khai các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn phát sinh các cơ sở gây ô nhiễm mới. Xử lý nhanh các vấn đề về vệ sinh môi trường tại các điểm du lịch, bãi biển và các lô đất trống; các điểm ô nhiễm tại các khu công nghiệp, khu dân cư; có phương án xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác Khánh Sơn, sông Phú Lộc; các khu chung cư, nhà tập thể xuống cấp. Quản lý chặt chẽ việc xử lý chất thải, nước thải tại các Khu công nghiệp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, gây ô nhiễm môi trường.

B. Nhóm nhiệm vụ trọng tâm về hành vi, nếp sống

Tiếp tục tập trung trọng điểm công tác kiểm tra, xử lý quyết liệt đối với 03 hành vi không phù hợp với nếp sống văn minh đô thị, tiến tới mục tiêu không